



ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่า...ถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวเองโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น...แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

เอกสารประชาสัมพันธ์

พหุภาษาสัปดาห์นี้

KUSMP WEEKLY



เอกลักษณ์ : มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เต็มศักยภาพแห่งตนเอง ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
อัตลักษณ์ : รอบรู้ สู่วิชา จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

Kasetart University Laboratory School Multilingual Program Center for Educational Research and Development

ฉบับที่ ๙ วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ปฏิทินโรงเรียน : วันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วัน เดือน ปี	กิจกรรม/วันสำคัญ
จ. ๕ - ๗ ต.ค. ๖๓	- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๕ สัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - นิทรรศการภาษาต่างประเทศ
อ. ๖ ต.ค. ๖๓	- พิธีทำบุญตักบาตร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
พ.ศ. ๘ ต.ค. ๖๓	- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ศ. ๙ ต.ค. ๖๓	- วันไปรษณีย์โลก

๙ ตุลาคม : วันไปรษณีย์โลก



ก่อนที่จะมีสหภาพไปรษณีย์สากล การที่ประเทศหนึ่งจะแลกเปลี่ยนไปรษณีย์กับประเทศอื่นได้ต้องมีการทำสนธิสัญญากับแต่ละประเทศคู่สัญญา อีกทั้งการส่งจดหมายระหว่างประเทศมักต้องติดแสตมป์ของประเทศต่างๆ ที่จดหมายเดินทางผ่าน จึงมีการเรียกร้องให้มีการประชุมนานาชาติในเรื่องนี้ จนกระทั่งเมื่อ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๗ ในการประชุมที่กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ลงนามในสนธิสัญญาเบิร์น จัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศได้สำเร็จ ใช้ชื่อว่า สหภาพไปรษณีย์ทั่วไป และในการประชุมไปรษณีย์สากลสมัยถัดไป พ.ศ.๒๔๒๑ (ค.ศ.๑๘๗๘) ที่กรุงปารีส เห็นว่า

จำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จึงได้ลงมติเปลี่ยนมาใช้ชื่อ สหภาพไปรษณีย์สากล Universal Postal Union จนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๒ สมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่ ๙ ตุลาคม เป็นวันไปรษณีย์โลก World Post Day และประเทศสมาชิกตกลงร่วมกันที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสนี้โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนจดหมาย อันเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเสรีภาพผ่านตัวอักษร โดยไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาให้ทุกคนบนโลกใบนี้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวและดำรงตามเจตนารมณ์ที่เข้าร่วมกันระหว่างการประชุมไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถส่งจดหมาย (น้ำหนักไม่เกิน ๒๐ กรัม) ไปรษณีย์บัตรหรือโปสการ์ดแบบส่วนตัว ส่งได้ฟรีคนละ ๑ ฉบับ/แผ่น โดยไม่ต้องผูกตราไปรษณียากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

เงื่อนไข

๑. เป็นจดหมายเฉพาะพิกัดน้ำหนักแรก (๒๐ กรัม) หรือ ไปรษณีย์บัตร หรือโปสการ์ด ที่ส่งถึงผู้รับปลายทางในประเทศ
๒. ฝากส่งได้คนละ ๑ ฉบับ/แผ่น
๓. ฝากส่งกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์หรือเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อประทับตราวันที่ระลึก "๙ ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก ส่งจดหมายฟรีที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ" บริเวณมุมขวาด้านบนแผนการผูกตราไปรษณียากรและแผนการประทับตราประจำวัน
๔. ระยะเวลากิจกรรม ๑ วัน ในวันที่ ๙ ตุลาคม เท่านั้น

อ้างอิง : https://www.thailandpost.co.th/un/article_detail/product/545/2208

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

ด.ช.ณัฐปพน ยอดยิ่งสมบัติ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓
เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี
ประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทผลัดผสม
รุ่นอายุ ๙ ปี ชาย



สัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องเรียนแต่ละระดับชั้น เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.



นิทรรศการภาษาต่างประเทศ ในโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ปีการศึกษา ๒๕๖๓

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ จัดนิทรรศการภาษาต่างประเทศ ในโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารอำนวยการ



ข่าวสารจาก...ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้



แนะนำ...หนังสือที่น่าสนใจ



มหัศจรรย์การพับกระดาษสามมิติ เล่มนี้ เป็นการนำเสนอรูปแบบของงานมิติกระดาษ ประกอบด้วยตัวสัตว์ต่างๆ เช่น ผีเสื้อ เต่าทอง แรคคูน สิงโต หมึก ปู ปลา ดาว ต้นไม้ประเภทต่างๆ และร่ม ภายในเล่มนอกจากมีภาพสำเร็จของชิ้นงานต่างๆ แล้ว ยังอธิบายขั้นตอนการทำ และแบบตัดส่วนประกอบของชิ้นงานต่างๆ ไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำมาผลิตเป็นชิ้นงานได้อย่างง่าย

สายใจ เจริญรื่น. ๒๕๕๔. *มหัศจรรย์การพับกระดาษสามมิติ*. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน.

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดจริงๆ ของมนุษย์ในภาวะวิกฤต ที่มีทั้งความกลัว ความกังวล ความหวังและความรักให้แกกัน รวมถึงถอดบทเรียนการต่อสู้จากบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแนวรบหน้าสุดในสงครามที่ไร้วันป็นครั้งนี้ด้วย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นประสบการณ์กับประเทศอื่นๆ ในการสู้กับไวรัสโคโรนา หรือ โควิด - 19 โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ความหวัง กำลังใจและทางออกบางอย่างกับเราชาวไทยในเวลานี้ไม่มากนักน้อย

พัลลภ สามสี. ๒๕๖๓. *อยู่สู้สู้ บันทึกวิกฤตปิดเมืองต้านโควิด - 19*. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์.



ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์

ตอน การค้นพบที่ยิ่งใหญ่



หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวการค้นพบทางชีววิทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแต่ละศตวรรษ และเกี่ยวข้องกับรางวัลสำคัญของโลก นอกจากนี้ยังมีชีวประวัติขององค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยและชีวประวัติของพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย โดยเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ เหตุการณ์และเวลา รวมถึงรางวัลที่บุคคลสำคัญได้รับจากผลงาน เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และคนที่สนใจ

ธีรวัฒน์ บุระวัฒน์. ๒๕๕๓. *ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์*. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน.

ในหนังสือเล่มนี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อและการทำงานของอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง อินเทอร์เน็ตในโลกอนาคต ทำให้ได้รู้จักอินเทอร์เน็ตและวิธีการทำงานของอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ลิวดิศ,ลินดา. ๒๕๖๓. *Hello Ruby : ท่องโลกกับอินเทอร์เน็ต*. กรุงเทพฯ : นานามีบุ๊กส์.

